



# กนง.เสียงไม้แตกตรึงดอกเบีย0.50%

## ■ ชีคก.พีนตัวตอเนือง ■ CIMBTหวั่นโควิดจูดปี64



ทีตนนท์  
มัลลิกะมาส

นายทีตนนท์ มัลลิกะมาส เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่ที่ประชุมกนง. เมื่อวันที 23 ธ.ค.63 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่ปี เพื่อ

[อ่านต่อนหน้า 2 >](#)

## TOPเคาะขายหุ้นTMเตรียมรับทรัพย์800ล.โอนหุ้นเสร็จมิ.ย.64

นิวส์ คอนเน็คท์ – TOP บอร์ดอนุมัติขายหุ้น TM ให้ PRM ทั้งหมดคาคดำเนินกรลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จในวันที 24 ธ.ค.นี้ พร้อมรับเงิน 800 ล้านบาท คาคว่าจะดำเนินกรโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที 30 มิ.ย.64

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยอยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที 25 พ.ย. 63 มีมติอนุมัติให้ บริษัทดำเนินกรปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง

[อ่านต่อนหน้า 2 >](#)

นิวส์ คอนเน็คท์ – กนง.เอกฉันท์คงดอกเบีย 0.50% ตามเดิม มองเศรษฐกิจไทยพีนตัวตอเนือง ด้าน CIMBT มอง กนง.ให้น้ำหนักโควิด-19 ต่ำเกินจริง คาคมีโอกาสเห็นรพท.ออกมาตรการเร่งด่วนในไตรมาส 1/64

## QTCคว้งงานหม้อแปลงกว่า200ล.เดินหน้าซิงเค็กหน่วยงานภาครัฐ



ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ต่างประเทศมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ซิงจะเริ่มทยอยส่งมอบช่วงต้นปี 64

[อ่านต่อนหน้า 2 >](#)

นิวส์ คอนเน็คท์ - QTCคว้งงานหม้อแปลงส่งต่างประเทศมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เริ่มส่งมอบตั้งแต่ต้นปี64 มั่นใจรายได้รวมปีหน้าวิ่งสู่หลักพันล้านบาทตามเป้า

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยว่ บริษัทเตรียมส่งมอบงานหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ



PTT Group CG Day ครั้งที่ 12.... นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT นำผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด "Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG" เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวกรดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก พร้อมยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตด้วยความโปร่งใสตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี





## กนง.

สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 6.6% ในปี 63 และกลับมาขยายตัว 3.2% และ 4.8% ในปี 64 และ 65 ตามลำดับ

ด้านดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT กล่าวว่า กนง. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี พร้อมปรับเพิ่มการประมาณการณเศรษฐกิจไทยปีนี้ขึ้นจาก -7.8% เป็น -6.6% แต่ที่น้ากังวลคือการที่กนง. ได้ปรับลดการคาดการณ์จาก 3.6% เป็น 3.2% โดยให้น้ำหนักการล่าช้าในการกลับมาของนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม มองว่าทางกนง. ยังไม่ได้ให้น้ำหนักการกลับมาระบาดของโควิด-19 มากนัก โดยหากการระบาดของโควิด-19 รอบนี้ของไทยนำไปสู่การหดตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/64 เทียบไตรมาส 4/63 หรือ double-dip recession อาจเห็น กนง. ออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม โดยกนง. อาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มสภาพคล่อง, ขยายมาตรการพักชำระหนี้ครัวเรือนและ SME รวมทั้งการอัดฉีด QE เข้าระบบเพิ่มเติม ●

ก่อนผ่อนคลายมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมและเชื่อว่า ธปท. ยังทำได้ด้วยขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายในปัจจุบัน

ทั้งนี้ มองว่าในช่วงไตรมาส 1/64 หากการกลับมาระบาดของโควิดมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจมากขึ้น กนง. อาจมีการประชุมฉุกเฉินเพื่อออกมาตรการ เช่น การลดดอกเบี้ยที่จัดเก็บเข้ากองทุนฟื้นฟู 0.23% เหลือ 0 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ลดภาระหนี้ให้ลูกค้า, ผ่อนคลายเกณฑ์ soft loan ช่วย SME, ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสภาพคล่อง, ขยายมาตรการพักชำระหนี้ครัวเรือนและ SME รวมทั้งการอัดฉีด QE เข้าระบบเพิ่มเติม ●



**พวุฒพิพัฒน์**  
ต้นธณลิน

## QTC

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งจากลูกค้ารายเดิม และลูกค้ารายใหม่ โดยสินค้าที่

บริษัทจำหน่ายนั้นจะเป็นรูปแบบ OEM ซึ่งได้มารจันต่อการขายในระดับที่เหมาะสม ขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังได้ติดต่อส่งคำสั่งซื้อมาเพิ่มเติม ซึ่งล่าสุดได้งานผลิตหม้อแปลงประเภท Super low loss กว่า 400 เครื่อง มูลค่า 60 ล้านบาท ซึ่งจะ

ส่งมอบช่วงกลางปี 64

สำหรับเป้าหมายรายได้ปี 64 บริษัทมั่นใจว่าจะทำได้ 1,000 ล้านบาท โดยมองว่าหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเปิดให้มีการประมูลครั้งใหม่อีกจำนวนมาก ซึ่งบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าประมูลงานหม้อแปลงในทุกลักษณะที่ต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างมองหาโอกาส การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทโซลาร์ฟาร์ม โดยเบื้องต้นจะเน้นโรงไฟฟ้าที่มีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ระดับ 8-10% จากปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มกำลังผลิต 8.6 เมกะวัตต์ ●

## TOP

โดยการขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทไทยออยล์ มารีน จำกัด (TM) ผู้ให้บริการเรือขนส่งน้ำมัน น้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ ให้กับบริษัท ภูริช มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พรามา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM โดยจะดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท TM ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน TM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ส่งผลให้ TM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของไทยออยล์ ขณะที่ TM ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ท็อป มารีน โทเมเชอริวิส จำกัด, บริษัท ท็อป นอดิคอล สตรัท จำกัด, บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมเนจเม้นท์ จำกัด, TOP-NTL Shipping



**วิรัตน์**  
เอื้อนภูมิติ

Trust และ TOP-NTL Pte. Ltd.

สำหรับราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้น ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นอยู่ที่ 346.5 ล้านบาท โดยราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินสดและหนี้สิน

ตามที่ตกลงกับผู้ถือหุ้น วันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทคาดว่าราคาซื้อขายหุ้นสุดท้ายที่บริษัท จะได้รับชำระจากผู้ซื้อจะอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ●



# BKI ต่อเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันถึงสิ้นปี 64

นิวส์ คอนเน็คท์ - BKI ขยายเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยถึง 31 ธ.ค.64 จากเดิมสิ้นสุดสิ้นปีนี้ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจและโควิด-19

ผู้สื่อข่าว “นิวส์ คอนเน็คท์” รายงานว่า บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้ขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 จากเดิมที่จะสิ้นสุดสิ้นปี 63 พร้อมทั้งยืดเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยได้นานสูงสุดถึง 10 เดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ร่วมรายการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและผลพวงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งขนานรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โดยมาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ได้แก่ 1. ลูกค้าบุคคลที่ทำประกันภัย



ทุกประเภททั้งกรมธรรม์ใหม่และต่ออายุ และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (รวมถึงประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่ทำพร้อมกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทต่างๆ) โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

2. สามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ผ่อนชำระได้นานถึง 10 เดือน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ และบัตรเครดิตไทย ผ่อนชำระได้ 6 เดือน

## ภาพข่าว



### TFG เปิดร้าน “ไทย ฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต”

นายสัตวแพทย์ เพชร นันทวิสัย รองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ถ่ายภาพพร้อมกัน เนื่องในโอกาสเปิดร้าน “ไทย ฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” (THAI FOODS FRESH MARKET) สาขาคานหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในเครือบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไก่ และสุกรให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

### Finansia เดินสายโปรโมท HERO Stock U-Challenge

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โปรเจกต์ใหญ่ HERO Stock U-Challenge โดยความร่วมมือระหว่าง “Finansia” และ 9 มหาวิทยาลัยชื่อดัง จัดแข่งขันเทรดหุ้นระบบจำลองสำหรับนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะการลงทุนด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ “FINANSIA HERO” ที่มี Indicator ให้เลือกใช้เพื่อสแกนหุ้นตามสไตล์การลงทุนที่ต้องการ นักศึกษาสามารถใช้งานและเข้าคอร์สเรียนการใช้งานได้ฟรีตลอดโครงการ ซึ่งรางวัลกว่า 100,000 บาท

